



บาท/ดอลลาร์แข็งนี้ เปิดที่ 31.59 บาท แนวโน้มอ่อนค่าหลังดอลลาร์แข็งค่า คาดกรอบ 31.50-31.65 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.59 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.46 บาท แนวโน้มอ่อนค่าตามการแข็งค่าของดอลลาร์ คาดกรอบวันนี้ 31.50-31.65 บาท

* ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า บาทอ่อนค่าเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังนักลงทุนกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยและลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง จากความกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ทั้งในสหรัฐและยุโรป

* ขณะที่ยาวานี้ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า สภาคงเกรงและธนาคารกลางสหรัฐต่างจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปในการดำเนินการเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และเฟดเรียกร้องมาตรการทางการคลังมากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

* ขณะเดียวกันตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐและยุโรป ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ชี้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการบริการขั้นต้นที่ลดลงกว่าคาด

* ด้านราคาทองแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนในวันนี้ ถูกกดดันโดยดอลลาร์ที่แข็งค่า ในขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลยอดดุลบัญชีการค้าสหรัฐในช่วงต่อไปของวันนี้เพื่อประเมินระดับการฟื้นตัวของสหรัฐเพิ่มเติม

* อย่างไรก็ตาม ในวันนี้อาจมีแรงขายดอลลาร์ของผู้ส่งออกเมื่อบาทอ่อนค่าลงไปที่ระดับใกล้ 31.65 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 94.35 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 94.38

* วานี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -903.14 ล้านบาท

* วานี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,244.69 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานี้เท่ากับ 31.491 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้